

## BCP - จะเป็นพระเอกได้ไหม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** ไม่บ่อยนักหรอกครับ ที่बाटตาเซียน จะबाटตาหุ้นใหญ่ หรือ หุ้นที่มีราคาเกิน 10.0 บาท หรือ ต่อให้บางครั้ง หุ้นที่ราคาเกิน 10.0 บาท ที่เข้าबाटตาเซียน ก็มักจะเป็นหุ้นของรายย่อย เสียมากกว่า ไม่เป็นหุ้นที่อยู่ในสายตาของกองทุน หรือ ฝรั่งต่างชาติแน่นอน... แต่วันนี้ นักลงทุนทุกกลุ่ม หรือทุกระดับ สามารถมีหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตได้ ซึ่งก็อาจจะเจอคำถามว่า ถ้าเกิดราคาขึ้นมาจริงๆ ไม่กลัวหรือ ที่จะเจอแรงขายจากรายใหญ่ๆ ฟากกองทุนหรือต่างชาติ... อันนี้ ก็ว่ากันไปตามเทคนิค และก็อาจจะไม่เสมอไป ทที่หุ้นหลักๆ จะขึ้นมา แล้วจะเจอแรงขายจากผู้เล่นรายใหญ่... ดูอย่าง AOT ก็ให้เห็นว่า แม้ว่าราคา AOT ที่อยู่ในระดับสูงๆ หรือระดับแถวๆ 40+/- ซึ่งถ้าเทียบเมื่อก่อน ก็ราคา 400+/- เลยนะ แต่ตลาดแยๆ ตลาดทร้งๆ หุ้น AOT ก็ขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง... และด้วยจิตวิทยาแบบนี้ พอเห็นเมฆเห็นภาพของสัญญาณ MA. ที่คล้ายๆ กับ AOT ในสมัยราคา 40+/- นั้น หุ้นBCP ที่ระดับราคา 35-36 ก็ดูว่าน่าสน แต่หากจะเอากันละเอียดจริงๆ ลองตามดูการวิเคราะห์กราฟหลักๆ ใน You Tube อีกทีก็ได้เนะครับ เข้าไปที่ You Tube แล้วค้นหา UTRADE Channel ก็เห็นรายการต่างๆ ของ UOBKH ที่ทำไว้ ซึ่งในส่วนของหุ้นวันนี้ เห็นเมฆทำไว้ในรายการ Big Shot ครับ... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ก็อย่างที่กล่าวตามสื่อฯ ไว้ อาจจะแกว่งๆ อืดอืดหน่อย เพราะกำลังวัดใจพื้นที่แนวต้านใหญ่นี้หนา ก็ต้องขอเวลากันหน่อย 1590-1600 เป็นพื้นที่แนวต้านสำคัญ หรือ แม้แต่ 1600-1620 ก็ตาม ก็ต้องดูกันต่อไป ผ่านเมื่อไร ค่อยมาว่ากันอีกที

**ดูตามเกม...** ก็เล่นแปลกๆ อยู่ใช้น้อยนะ ที่ราคา 35.75 นั้นแหละ มีทั้งชายและขวา หรือ ทำท่าทำทางจะไม่ให้ผ่าน 35.75 การซื้อขายที่ราคานี้ หนาแน่นสุดๆ แต่สุดท้าย ก็ปิดที่ราคาดังกล่าว

**แนวรับ** : ... 35.75-35.5 ยังน่าสนใจ หรือ ถ้ายืน 36.0 ได้ ก็ยังน่าตามน้ำ  
**เป้าหมาย** : ... ผ่าน 36.0 ได้ ก็มอง 40.0 แต่คาดคิดจะขายนะ เป้าจริง 51.0

Price Chart...(BCP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น BCP...** เห็นการผ่านระดับ 35.5 ขึ้นมา ด้วย Volume ที่เพิ่มขึ้น แบบนี้ระยะสั้น ถือว่าสัญญาณดูแล้วเป็นเรื่องดี.. ดิตที่แนวต้านสำคัญ 36.0 เท่านั้น แต่ด้วยเรื่องของ MA. ที่เป็น Bullish โอกาสผ่านระดับ 36.0 น่าจะมีความเป็นไปได้สูง... และนั่น ถ้าไปดูในภาพใหญ่ จะเป็นการผ่านแนวต้านของสามเหลี่ยมด้านเท่าใหญ่ๆ ด้วยอีกต่างหาก จึงจะกลายเป็นว่า ระดับเป้าหมายที่ 40.0 อาจจะไม่ใช่นิวตันที่หน้าจะขาย เพียงแค่คิดว่า จะขายสำหรับคนที่เล่นรอบเท่านั้น คนที่จะเน้นลงทุน อาจจะมองตามรูปแบบ MA. คือ เป้าหมาย 51.0 ซึ่งคงไม่ต้องกล่าวมาสำหรับแฟนคอลัมน์นี้ ว่ามาจากไหนสรุป ... ถ้ายืน 36.0 ตามน้ำกันต่อได้ (มีแล้วถือต่อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน